



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ที่ ตก๐๙๓๒/๗๘๐

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเผยแพร่หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๖) ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ตัวชี้วัดที่ ๘ การรับสินบน หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานการเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ นั้น




ในการนี้ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายศรุต ไทยทอง)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า	
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า วัน/เดือน/ปี๒๕ สิงหาคม๒๕๖๓ หัวข้อการเผยแพร่หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงานในเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า http://wangchaohosp.go.th/ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอ รายงานหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานเพื่อ เป็นหลักฐานแจ้งให้บุคลากรในสังกัด ทราบ ในการนี้ จึงขออนุญาตประกาศเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า http://wangchaohosp.go.th/ เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้ามีแนวทางปฏิบัติไปใน ทิศทางเดียวกัน	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล  (นายศรุต ไทยทอง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ วันที่๒๘สิงหาคม ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมพร จ่านาค) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายศรุต ไทยทอง) นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า โทร 0 5559 3007

ที่ ตก 0932 / 791

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอรายงานผลหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานในเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้าที่ ตก 0932/791 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
เรื่องหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ปี
2563 ผ่านเว็บไซต์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
จึงขอประกาศเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังเจ้าดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายสมพร จ่านาค)
สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า